

## FN – ราคาถูก ที่ค่าแสนแพง แต่...?

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

บอกตรงๆก่อนเลยก็ได้นะครับว่า จริงๆ แล้ว ก็ไม่ได้จับตา หรือ บาดตา FN อะไรมาก่อนหน้านี้นักนัก ก็เพิ่งจะมาเห็นแค่วันสองวันนี้แหละครับ... จะเรียกว่า เามาจากสายตาเซียนอื่นเลยก็ได้ และเซียนที่กล่าวถึงนี้ ก็ได้เป็นเซียนระดับบิ๊กๆ ที่ไหนนะครับ เซียนลึกลับ แบบละเอียดๆ เลย นั่นแสดงว่า เาวันนี้ ใครไม่เก่งเทคนิค ใครไม่เก่งการดูอาการ ใครไม่เก่งในการเลือกหุ้น ก็ไม่ได้แล้วนะครับ... ยุคนี้ ช่วงนี้ ยังไงเสีย ต้องรอดด้านมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหน่อยแล้วนะครับ ไม่อย่างนั้น อาจพลาดโอกาส หรือเสียมวโยในบางครั้งได้... อย่างหุ้น FN เนี่ย จะเรียกว่าแพงในทางพื้นฐานเลยก็ว่าได้ P/E ระดับ 60 กว่าๆ ไม่แพงก็ไม่ว่าจะยังไงแล้วละ แคมมีโอกาสจะเข้าไปอยู่ในฐานะ หุ้นห้องวี (เป็นหุ้น turnover list ینگละ)... แต่เรื่องของเกมหุ้นติด turnover list นั้น เห็นมาแยะแล้ว และเหนือเมฆก็ได้กล่าวถึงเกมแบบนี้มาแยะแล้วด้วย อาจจะขึ้นกับใครมากกว่า หรืออย่างน้อยๆ เงินของผู้เล่นรายใหญ่ในแต่ละคน มีไม่เท่ากัน การจงใจจะให้เข้าไปอยู่ในหุ้นติด turnover list นั้น ก็อาจจะเป็นเรื่องดีของใครคนนั้นก็ได้อ... เอาเถอะครับ ตามที่จั่วหัวไว้วันนี้ มันมีคำว่า “แต่...?” ต่อท้ายมาด้วย ซึ่งนั่นจะหมายถึงว่า ถ้าพื้นฐานมันแพง ก็แสดงว่า ปัจจัยทางเทคนิค อาจจะมึอะไรน่าสนใจอยู่บ้างแหละนะ ไม่เช่นนั้น ไม่เอามาดูกัน หรือ ไม่เข้ามาติดในบาดตาเซียนวันนี้หรอก แต่ก็อย่างว่าแหละครับ เทคนิค ก็คือ เทคนิค อาจจะมาจากการซื้อของมวลชนจริง ๆ หรือ อาจจะมาจากการซื้อของรายใหญ่กลุ่มหนึ่งหรือรายหนึ่งเท่านั้นก็ได้...แสดงว่า กราฟ อาจจะถูกทำให้ดูดี ตอนไหนก็ได้

### ดูตามเกม...

อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่า เกมนี้เหมือนรู้อู อยู่แล้วว้า มีโอกาสเข้าเป็นหุ้น 11 แม้จะมีเบรกๆ เรื่อง Volume และราคาไว้บ้าง แต่ถ้าววันนี้ ยิ่งขึ้นข้างบนแรงๆ เลย ก็ใช่... แล้วนั่นคือเข้าทาง

**แนวรับ** : ... 1.90-1.85 หรือ 1.91 ก็น่าสนใจ ต่ำกว่า 1.80 ไม่สวย

**เป้าหมาย** : ... 2.20 และ 2.40 หรือ ถ้ามองยาว ๆ ก็หวัง 3.00 ได้

Price Chart...(FN)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น FN...** ใครๆ ที่เล่น Trend Line ก็ลองลากเส้นดูเอานะครับ แนวโน้มขาลงนั้น เป็นยังไง ราคาผ่านเส้นแนวโน้มขาลงมาหรือยัง คำตอบคือ ผ่านได้แล้วล่ะ แล้วทีนี้จะตีความว่า ینگละ คงไม่ต้องกล่าวอะไรแล้วนะ... แล้วถ้าจะเอาแบบมั่นใจขึ้นมาน้อย เหนือเมฆเคยบอก ถ้ามีรูปแบบราคา หรือ Price Pattern มาช่วยอีกแรงนะ ก็จะเป็นดี ซึ่งในภาพนี้ เราเห็นรูปแบบ H&S Bottom นะ นั่นก็แปลว่า โอกาสของการจบขาลง มีความเป็นไปได้แล้วเห็นเส้น MA. ที่เราใช้จับแนวโน้มการขึ้นลงของ FN ก็ก็จะเห็นว่า เพิ่งเริ่มๆ แนวโน้มขาขึ้นเสียด้วยซ้ำ รอบขึ้นถ้ามีจริงยังคงไปได้อีกไกลพอสมควร...สรุป แค่เพียง 3 เรื่องหลักๆ ในทางเทคนิค บอกแบบนี้ ก็น่าสนใจแล้ว